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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 17 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศนูย์แม่รมิ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. นายทินกร  นําบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
๑๖. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.นริศรา  วิชิต รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
๑๗. ผศ.นิล พันธ์ุคงช่ืน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๘. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๑. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๒. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๓. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๔. นายอนุพงษ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
๒๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
๒๗. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจําภาควิชาสัตวศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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๒๘. อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๙. อ.พัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 แด่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมทั้งขอพรปีใหม่จากนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ในการน้ี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เกียรติกล่าวให้พรปีใหม่แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าว 
เปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  - ไม่ม ี- 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
  1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕62 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการเลือกฯ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนชุดเดิม ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่  
15 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๙95/๒๕62 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕5๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการฯ  
จึงนําประกาศผลการเลือกฯ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕5๙ ข้อ ๒๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  
๑.2.1 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
  

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
  
 1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบบั 

1) ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 11 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
   2) ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 12 วันที่ 11 ธนัวาคม 2562 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖2 
และ 2) ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม 
และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
   
  1.3.2  มอบแทบ็เลต็ (Tablet) ใหก้บักรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อสนองนโยบายทดแทนการใชก้ระดาษในการประชุมสภามหาวทิยาลัย 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 21/2561 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีนโยบายและมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการนํารูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทดแทนการใช้กระดาษในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม ประกอบกับ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้จัดทําแบบสํารวจการแจ้ง
ความประสงค์การใช้อุปกรณ์ Tablet ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหา Tablet เพ่ือสนองนโยบายและรองรับการนํารูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทดแทนการใช้กระดาษในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบ 
Tablet ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพ่ือรองรับการใช้งานต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ 2.1 และระเบียบวาระที่ 4.6.1 
เป็นวาระลับ เพ่ือให้การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย  
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โดยขอนําระเบียบวาระที่ 2.2 – 2.4 ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบวาระที่ 4.3 ระเบียบวาระที่ 4.5 ระเบียบ
วาระที่ 4.6.2 และระเบียบวาระที่ 6.1 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 
2.1 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 ต่อไป ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ 2.2 – 2.4 ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบวาระที่ 4.3 ระเบียบ

วาระที่ 4.5 ระเบียบวาระที่ 4.6.2 และระเบียบวาระที่ 6.1 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน จึงดําเนินการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 ต่อไป ตามลําดับ 

 
 2.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
 2.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 16/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 16/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 
รายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 38 บรรทดัที่ 33 เพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “...จัดสรรงบประมาณจากอนุกรรมการ” 
เป็น “...จัดสรรงบประมาณจากคณะอนุกรรมการ” 

2. หน้า 38 บรรทดัที่ 37 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  
จากเดิม “...เป็นเงินทั้งสิ้น 118,798,900 บาท และ” 
เป็น “...เป็นเงินทั้งสิ้น 118,798,900 บาท และโดย” 

3. หน้า 43 บรรทดัที่ 38 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
จากเดิม “...แต่หลักสูตรน้ีไม่ได้กล่าวว่า” 
เป็น “...แต่หลกัสูตรน้ีไม่ได้กลา่วระบุว่า” 

4. หน้า 44 บรรทดัที่ 2 เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...ไม่ควรระบุความในเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน” 
เป็น “...ไม่ควรระบุข้อความในเหมือนกันกับเป็นมาตรฐานเดียวกัน” 

5. หน้า 47 บรรทดัที่ 16 เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชารแทนอธิการบดี...” 
เป็น “...ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี...” 
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6. หน้า 47 บรรทดัที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
จากเดิม “...การแก้ไขปัญหาการบริการงานของ...” 
เป็น “...การแก้ไขปัญหาการบริการบริหารงานของ...” 

7. หน้า 48 บรรทดัที่ 8 เพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...เข้าไปไว้ในคําสั่งด้วย” 
  เป็น “...เข้าไปไว้ในคําสั่งด้วย โดยอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา งดออกเสียง” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามท่ีแก้ไข 
 
 2.4 รายงานการประชุมครั้งที่ 17/2562 วันที่ 11 ธนัวาคม 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมคร้ังที่ 17/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 
รายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 59 บรรทดัที่ 8 แก้ไขข้อความ  
จากเดิม “ประชาสัมพันธ์ตนเองให้มากย่ิงขึ้น เป็นต้น” 
เป็น “ประชาสมัพันธ์ตนเองให้มากย่ิงขึ้น เป็นต้น” 

2. หน้า 63 บรรทดัที่ 37 แก้ไขขอ้ความ 
จากเดิม “สร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ ๆ เป็นต้น” 
เป็น “สร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ ๆ เป็นต้น” 

3. หน้า 65 บรรทดัที่ 11 แก้ไขขอ้ความ 
จากเดิม “...และมีความเหมาะสมกับการสหกิจศึกษา...” 
เป็น “...และมคีวามเหมาะสมกับการสหกิจศกึษา...” 

4. หน้า 67 บรรทดัที่ 3 เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...ทําการสอนได้ หน้า 127 ให้ครบถ้วน...” 
เป็น “...ทําการสอนได้ ในหน้า 127 ให้ครบถว้น...” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแก้ไข 
  
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 - ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  - ไม่มี - 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 
 4.2.1 การขอพฒันาหลกัสตูรใหม่ หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูด้แูลผูสู้งอายุ 

ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
 
อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม  
โดยประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและบริบทของพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21   

ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ 
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรน้ีเป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่น และได้มีการติดต่อประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงโรงพยาบาล 
ศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเห็นว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมอย่างย่ิงกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้เรียนต้องมีความต่ืนตัวที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เน่ืองจากเป็น
หลักสูตรระยะสั้น  

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 1) รู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจที่ข้อเสนอแนะแนวคิดของตนได้สําเร็จผลให้เห็นเป็นรูปธรรม  
2) หลักสูตรระยะสั้นน้ันต้องสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตหรือวิชาต่าง ๆ ไปมาระหว่างกันได้และสามารถนํามา
เปรียบเทียบและลงศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรต่อไปได้ ดังน้ัน รายวิชาต่าง ๆ ที่ระบุมาน้ัน 
ควรระบุรายละเอียดให้มากย่ิงขึ้น เช่น กฎหมายจริยธรรมสําหรับการดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง และยึด 
เป็นมาตรฐานในการเรียนการสอนต่อไป 3) ควรจัดต้ังศูนย์หรือหน่วยงานกลางของแต่ละคณะขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบ
การโอนย้ายหน่วยกิตหรือการเทียบโอนต่าง ๆ และ 4) ควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับต่อไป รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ไม่เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เท่าน้ัน  



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

4. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 1) หลักสูตรน้ีมีความเหมาะสมในยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เป็นอย่างมาก มีความทันสมัยของหลักสูตร โดยเฉพาะการสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี 2) ควรพิจารณาเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีต่อไปได้ 3) ควรพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ของการสะกดคํา และการเว้นวรรค โดยเฉพาะช่ือรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องให้มีความหมาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Rights for the Elderly) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
แปลความหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (Infection Control) 
ภาษาอังกฤษเป็นเพียงการควบคุมเท่าน้ัน เป็นต้น 

5. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 

1) ช่ือประกาศนียบัตร จากเดิม “ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate in 
Caregiver for the Elderly)” เป็น “ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate in Caregivers for the 
Elderly)”  

2) หน้า 85 รายวิชา CPH 1101 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “กฎหมายและ
จริยธรรมสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Law and Ethics for The Elderly’s Care Giver)” เป็น “กฎหมายและ
จริยธรรมสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Law and Ethics for The Elderly’s Care GiverCaregivers)”  

3) หน้า 85 รายวิชา CPH 1103 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “การดูแลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม (Rights for the Elderly)” เป็น “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Rights Holistic Care for 
the Elderly)”  

4) หน้า 87 รายวิชา CPH 1108 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “หลักการใช้ยา
เบ้ืองต้นในผู้สูงอายุ (Drugs for the Elderly)” เป็น “หลักการใช้ยาเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุ (Principles of Basic 
Drugs Use for the Elderly)”  

5) หน้า 87 รายวิชา CPH 1109 แก้ไขข้อความ จากเดิม “การสื่อสารทางสุขภาพ 
(Health Communications)” เป็น “การสื่อสารทางสุขภาพ (Health Communications)” 

6) หน้า 88 รายวิชา CPH 1801 เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ฝึกประสบการณ์การดูแล
ผู้สูงอายุ (Practical Training for Elderly)” เป็น “ฝึกประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ (Practical Training 
for Elderly Care)” 

6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรพิจารณาให้ความสําคัญกับผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อ เน่ืองจากต้องมีสภาพจิตใจ 
ที่แข็งแรงและต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาที่ดีพอสมควร โดยเฉพาะความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ส่วนตัวเห็นว่าคุณวุฒิของผู้เรียนที่กําหนดเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้ันค่อนข้างตํ่าไป
ควรปรับระดับให้เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีความเหมาะสมกว่า 2) อาชีพผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการ
ดูแลอุปกรณ์ ในรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ไม่มีการระบุถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับอาชีพน้ีแต่อย่างใด ควรทบทวน
เพ่ือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระที่สําคัญ 3) รายวิชาต่าง ๆ ไม่ได้ระบุถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยแต่อย่างใด เช่น การปรับเตียงผู้ป่วย การใช้รถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น 4) หลักสูตรน้ีเน้ือหายังไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร ควรมีเน้ือหาเร่ืองผู้ป่วยติดเตียงด้วย เน่ืองจากผู้ป่วยติดเตียงบางคนไม่ใช่ผู้สูงอายุ ทั้งน้ี ผู้ป่วยติดเตียง 
มีความต้องการผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ต่างไปจากผู้สูงวัย หรือแม้แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
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ดังน้ัน ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น และ 5) ในอนาคตวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีสถานพยาบาลหรือ 
สถานพักฟ้ืนดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ประกอบอาชีพ
ได้จริง   

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า ควรพิจารณาตรวจสอบจํานวนช่ัวโมง/สัปดาห์ ในแผนการศึกษาอีกคร้ังเพ่ือความถูกต้อง   

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาควรยกระดับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจากวุฒิภาวะ ความรู้พ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน่าจะมีความเหมาะสมกว่า 2) แผนการ
จัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดเป็น 2 ภาคการศึกษา กับ 1 การศึกษาภาคฤดูร้อน 
(Summer) จะเหมาะสมกว่าหรือไม่ โดยก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์ควรให้นักศึกษาได้เรียนเตรียม 
ฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือฝึกประสบการณ์ในการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer) ภาคการศึกษา 
ที่ 3 และ 3) จํานวนช่ัวโมงของการฝึกประสบการณ์ยังน้อยเกินไปหรือไม่ที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
ในสายวิชาชีพน้ี ควรเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงของการฝึกประสบการณ์ให้มากย่ิงขึ้น  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกคร้ังเพ่ือความเหมาะสม 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีรายวิชาเก่ียวกับการสันทนาการหรือนันทนาการสําหรับผู้สูงวัยเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 1) การนําเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่
สามารถทําให้มองเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีความแตกต่างและโดดเด่นจากหลักสูตรอ่ืน ๆ อย่างไร อุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ มีความพร้อมหรือไม่ เป็นต้น 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือไม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีอยู่ได้ครอบคลุมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะจํานวนหน่วยกิตต่าง ๆ รวมถึงสภาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน 
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และ 3) หลักสูตรน้ีโดยธรรมชาติควรเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสายวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากมีวิชาที่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์หลายวิชา  

12. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติไว้ในรายวิชา CPH 1101 เน่ืองจากเป็นหัวใจสําคัญสําหรับ
หลักสูตรน้ี 

13. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ไม่เก่ียวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด ดังน้ัน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกับการนําเสนอ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เคยนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด หลักสูตรน้ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขอความเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร ไม่ใช่ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนํากลับไปพัฒนาหลักสูตร 
แต่อย่างใด     

14. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อคิดเห็นว่า เน่ืองจาก
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรแรกซึ่งไม่เคยดําเนินการมาก่อน หากนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาในหลักการเสียก่อนก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร วันน้ีที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแล้วมอบ
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มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป แต่หากเป็นกรณีของการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีน้ัน ก็ต้องดําเนินการตามหลักการที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้ไว้  

15. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรเพ่ิมเติมรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นที่สําคัญในการดูแลสุขภาพ เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่ควรรู้และไม่ได้ระบุไว้ใน
หลักสูตรน้ีแต่อย่างใด  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบให้แก้ไขช่ือระเบียบวาระการประชุม จากเดิม “การขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เป็น  
“การขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่” 

2. เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๓  พิจารณาแต่งตั้ง 

 
4.3.1 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตาํแหน่งคณบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี ลาออก 
ทําให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕9 ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
กับการแต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 และ
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ 10 ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6 แทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ น้ันพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งน้ันจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้” 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

นายกสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่ง
คณบดี แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และรองศาสตราจารย์สุวิทย์ 
เฑียรทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี แทนตําแหน่งที่ว่าง  

2. อนุมัติให้ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 59/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 
สิงหาคม 2561 เฉพาะลําดับที่ 2 และลําดับที่ 5  

3. อนุมัติให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม เป็น ประธานกรรมการ 
และรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น เลขานุการ 

 
4.3.2 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕62 

ดังน้ัน เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาวิชาการจึงนํารายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.2 โดยเสนอขอแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๗ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

1. อ.สาโรช สอาดเอ่ียม ผู้บริหารประจําคณะครุศาสตร์ 
(รองคณบดีคณะครุศาสตร์) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

2. อ.เบญจมาศ สนัต์สวัสด์ิ ผู้บริหารประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

3. อ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้บริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(รองคณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

4. รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย ผู้บริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ 
(รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

5. อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้บริหารประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

6. อ.พุทธชาติ ยมกิจ ผู้บริหารประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
(รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

7. อ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา ผู้บริหารประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
(รองคณบดี adiCET) 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการสภาวิชาการ มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี คือ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
4.3.3 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบคุคลในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน และที่แต่งต้ังจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจํานวนสองคน ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี ในวันที่ 9 มกราคม 
2563  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากคณาจารย์ประจํา รวมจํานวน 4 ราย เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

1. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

2. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

3. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

4. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สองปี คือ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
4.3.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ 52/2562 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี 
พ.ศ. 2559 จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อสภามหาวิทยาลยั และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่ได้จากการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.3.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

จากน้ัน อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้กล่าวว่า ตนได้รับ
บัตรสนเท่ห์ฉบับหน่ึง และทราบว่านายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิบางคน
ก็ได้รับเช่นกัน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ว่าการดําเนินการไม่น่าจะถูกต้องตามข้อบังคับฯ และเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับการสรรหาคนใดคนหน่ึง 
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ 
มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยร้ายแรง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกําหนดการ 
ในการนําเสนอวิสัยทัศน์ จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 มกราคม 2563 เน่ืองจาก 
มีผู้นําเสนอวิสัยทัศน์รายหน่ึงต้องเดินทางไปราชการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และได้ทราบว่ามีผู้บริหาร
เดินทางไปราชการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 แต่ข้อเท็จจริงตนทราบว่าในวันดังกล่าวน้ันผู้บริหารที่เป็น
กรรมการอยู่ในคณะกรรมการสรรหาฯ ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กระบวนการและขั้นตอน
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ทุกประการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติให้
เปลี่ยนแปลงกําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็น วันที่  
6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และพิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็น วันที่ 6 มกราคม 
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2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เน่ืองจากมีกรรมการ จํานวน 2 คน ติดราชการ จึงได้หารือถึงวันเวลา 
ที่กรรมการ สะดวก ประกอบกับเป็นช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและ 
มีความเห็นร่วมกัน จึงกําหนดเป็นวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ทราบว่าหน่ึงในผู้สมัคร 
มีคําสั่งเดินทางไปราชการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 แต่โดยหลักของการปฏิบัติราชการหากมีคําสั่งเดินทาง
ไปราชการแล้วเมื่อปฏิบัติราชการเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเดินทางกลับมาก่อนได้เป็นเรื่องปกติ 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการ 
สรรหาฯ ให้ข้อสังเกตและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 1) เพราะเหตุใดผู้ร้องเรียนไม่ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยตรงต้ังแต่แรก ซึ่งกระบวนการได้เสร็จสิ้นและมีระยะเวลาก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อีกหลายวัน เหตุใดจึงนํามาส่งวันประชุมสภามหาวิทยาลัย มีเจตนาอ่ืนใดหรือไม่ 2) ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คือ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ เพ่ือปรึกษาหารือและเสนอเปลี่ยนแปลงวันประชุมที่กําหนดไว้เดิม คือ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เน่ืองจากในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี ๒๕๖๒ การช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมาธิการฯ หรือคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ที่เก่ียวข้อง จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาทุกวัน ไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอน หน่วยรับงบประมาณต้องติดตาม
กําหนดการประชุมที่หน้าห้องประชุมทุกวันในช่วงเย็น โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่ต้องไปช้ีแจงมี อธิการบดี 
รองอธิการดี (ดร.ถนัด บุญชัย) ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วย ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องไปช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร 
และคณะกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา รวมท้ังคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่เก่ียวข้อง โดยตารางการประชุมมีการ
เปลี่ยนแปลงวันต่อวัน ส่วนราชการต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ประการสําคัญเพ่ิงมาทราบในภายหลังว่า
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รัฐบาลกําหนดให้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบาย 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะมีการประชุม
รัฐสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ต้องงดประชุมในวันน้ัน ประกอบกับวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและงานเล้ียงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทําให้ตารางการช้ีแจงมีการปรับเปลี่ยนไปมา 
ในสัปดาห์น้ันไม่แน่นอนว่าจะต้องเข้าช้ีแจงงบประมาณในวันใด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงหารือที่ประชุม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนตารางการประชุมใหม่เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาถ้าเดินทางกลับมาประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ไม่ทัน โดยไม่ได้เสนอให้ย้ายไปในวันใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมเป็นสําคัญ และที่ประชุมก็มีมติร่วมกัน
ว่าให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 6 มกราคม 2563 และสุดท้ายแล้วการช้ีแจงงบประมาณก็มีการขยับไปขยับมา ในช่วง
วันที่ ๒๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปอยู่รอช้ีแจงต้ังแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้เข้าช้ีแจงจริง คือ  
บ่ายของวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีการติดตามสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงต๋ัวเครื่องบินในการเดินทาง 
หากทันเวลาก็จะได้เดินทางกลับมาร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของมหาวิทยาลัยช่วงกลางคืน 
ของวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากอธิการบดีได้ให้ความสําคัญและประสงค์ที่จะมามอบของรางวัลและ
กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ท้ายที่สุดเมื่อการช้ีแจงงบประมาณเสร็จสิ้น 
ได้เร่งรีบออกจากห้องประชุมน่ังรถรับจ้างไปสนามบินและเดินทางกลับมาถึงมหาวิทยาลัยประมาณสามทุ่ม  
ทั้ง ๆ ที่ หากไม่มีงานเลี้ยงก็สามารถจะเดินทางกลับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ ทั้งน้ี การเดินทางไปราชการในกรณีเช่นน้ี
ในทางปฏิบัติของการจัดทําคําสั่งไปราชการในกระบวนการธุรการจะยังไม่ระบุวันที่เดินทางไว้ก่อนเพราะยังไม่
แน่นอนจนกว่าการปฏิบัติงานจะแล้วเสร็จจึงจะทราบวันเดินทางที่แท้จริง เมื่อนั้นจึงกําหนดวันที่ในคําสั่ง
เดินทางไปราชการได้ โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าเดินทางไปราชการต้ังแต่วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ส่วนอธิการบดีเดินทางไปราชการวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่ถ้ากลับมาไม่ทันคืนวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
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๒๕๖๒ คําสั่งก็จะระบุวันเดินทางกลับเป็นวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ได้
เก่ียวข้องใด ๆ ตามท่ีบัตรสนเท่ห์อ้างถึงแต่อย่างใด  

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจากบัตรสนเท่ห์น้ัน ได้มีการกล่าว
อ้างว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับการสรรหาคนใดคนหน่ึง เป็นการเลือกปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
และเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแล้ว การเลื่อนวันนําเสนอวิสัยทัศน์เป็นวันที่ 6 มกราคม 
2563 ทั้งสองท่านก็มานําเสนอวิสัยทัศน์ตามปกติ ไม่มีใครเสียหายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด และเมื่อ
กระบวนการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นผลเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับผลการสรรหาฯ ดังกล่าว  

อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สอบถามว่า การแสดง
วิสัยทัศน์เป็นเง่ือนไขสําคัญในการเข้ารับการสรรหาใช่หรือไม่ การเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ครั้งน้ีมีผู้ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ รวมถึงมีผู้สมัครรายหน่ึงเดินทางไปราชการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และจะได้รับ
ประโยชน์จากการเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์น้ีใช่หรือไม่ 

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่าคําถามเหล่าน้ีควรสอบถามต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้ดําเนินการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า เน่ืองจากตนเป็นคนหน่ึงที่ได้รับบัตรสนเท่ห์ดังกล่าว และได้เห็น
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 ซึ่งเป็นคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จริง หมายความว่าบุคคลผู้น้ี 
ไม่สามารถมานําเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 จึงเกรงว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้สมัครคนใดคนหน่ึง  

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า บัตรสนเท่ห์ไม่มีการลงลายมือช่ือ 
ผู้ร้องเรียน ประกอบกับวันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้งสองรายได้มานําเสนอวิสัยทัศน์  
จึงไม่มีผู้ใดเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นคณบดี พ.ศ. 2559 อย่างถูกต้องทุกประการหรือไม่ 

2. ควรพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยจะรับบัตรสนเท่ห์ฉบับน้ีไว้พิจารณาหรือไม่ 
 

 ที่ประชุมได้มีการลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบว่า
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 
เป็นไปอย่างถูกต้องทุกประการหรือไม่  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวนทั้งสิ้น 21 ราย จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ 
11 คะแนน ผลปรากฏ ดังน้ี 

1) เห็นชอบ  19 คะแนน 
2) ไม่เห็นชอบ - คะแนน 
งดออกเสียง 2 ราย 

 
 และที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าไม่ควรรับบัตรสนเท่ห์ฉบับน้ีไว้พิจารณา เน่ืองจากไม่มี 
การลงลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 14 ที่ประชุมได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รวมทั้งแนวทางในการนํานโยบายและแนวทางการพัฒนาของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1) โดยกําหนดเวลาในการนําเสนอไม่เกิน 15 นาที  

 
จากน้ัน มีการสอบถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ระยะเวลาในการถามและตอบคําถาม 

ไม่เกิน 10 นาที ซึ่งมีข้อคําถาม และการตอบคําถาม ดังน้ี 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษาจํานวนน้อย และมีแนวโน้มที่จํานวนนักศึกษา 

จะลดลง ดังน้ัน ท่านมีกลยุทธ์หรือแผนการดําเนินงานอย่างไรที่จะทําให้มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น คําตอบ 
ควรวางกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายท่ีมี
การบูรณาการระหว่างงานบริการชุมชนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับโรงเรียนเป้าหมายดังกล่าว ต้องมีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเป้าหมายให้มีความสนใจที่จะ
มาศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทําอย่างไรให้นักเรียนกลุ่มน้ีรู้จักคณะเทคโนโลยีการเกษตรมากย่ิงขึ้น 
ส่วนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เน่ืองจากคณะมีจํานวนอาจารย์ค่อนข้างน้อย ดังน้ัน ควรมีการ 
บูรณาการร่วมกับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับคณะอ่ืน ๆ เช่น วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เพ่ือทําให้สามารถสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นได้ เมื่อหลักสูตรมีคุณภาพ 
จึงสามารถประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดจํานวนนักศึกษาให้เพ่ิมขึ้นได้ 

2. ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร
ที่จะสร้างภาระงานให้กับอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป คําตอบ ปัจจุบันภาระงานสอนของ
อาจารย์ในคณะ มีประมาณ 9.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ภาระงานจริง คือ 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
ส่วนที่ต้องดําเนินการต่อไป คือ การบริการวิชาการแก่ชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และเป็นสิ่ง
ที่ทําให้อาจารย์มีภาระงานมากย่ิงขึ้น รวมถึงการบูรณาการทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับ 
คณะต่าง ๆ จะสามารถเป็นตัวแปรหน่ึงที่ทําให้อาจารย์มีภาระงานมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน และจะนํา Mind 
Map มาใช้ในการควบคุมภาระงานของอาจารย์ทุกคน 

 
จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีการอนุญาตให้  

ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ และ  
ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษา



๑๗ 
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ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งหมด จํานวน 8 ราย  
(ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้หรือไม่  
 
 ตามท่ีจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย เมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ที่ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวน เหลืออยู่ 13 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้าน
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน 
จํานวน 8 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 13 ราย และ
ที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
 ต่อมา มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหน่ึงเสนอให้ลงมติโดยวิธีลับและนับโดยเปิดเผย ด้วยการเขียน
สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดให้ตามท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 9 เสียง จาก 13 เสียง และ ผลปรากฏ ดังน้ี 

1) เห็นชอบ  12 คะแนน 
2) ไม่เห็นชอบ 1 คะแนน 

 
ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ และ ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์  
ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง 
ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแต่งต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามลําดับ ดังน้ี  

 ๑.  ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดวิธีการลงมติโดยการลงคะแนนโดยวิธีลับและนับคะแนน 
โดยเปิดเผย ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 14 วรรคสาม 
ในการน้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมทั้งสิ้น จํานวน 21 ราย ทั้งน้ี จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ  
11 คะแนน  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 21 คน ได้ดําเนินการลงมติโดยวิธีลับและนับคะแนน 
โดยเปิดเผยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลการลงมติปรากฏ ดังน้ี 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

1) เห็นชอบ  18 คะแนน 
2) ไม่เห็นชอบ - คะแนน 
งดออกเสียง 3 ราย 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
 เ ห็นชอบและแต่งต้ังให้รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ดํารงตําแหน่งคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี– 
 
๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 

  4.5.1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบญัชแีละรายงานการเงิน ประจําปี 2561 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

4.6.2 คําพพิากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดหีมายเลขดําที่ บ.30/2560  
กรณี คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
กระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปน็คดหีมายเลขแดงที่ บ.1/2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําที่  
บ.30/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4  
 บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา “เพิกถอนคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ 25 (2/2560) 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ตามคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 โดยให้มี
ผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว” เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.1/2563 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.6.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. อนุมัติให้คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องคดีหมายเลขดําที่ บ.๓๐/๒๕๖๐  

ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์ย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุด รวมท้ัง
ให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับการดําเนินคดีปกครองตามท่ีได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

2. มอบอํานาจให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดีและมีอํานาจลงนาม ในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ
คดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมท้ังให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถและ
ราชการไม่เสียประโยชน์ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
- ไม่ม ี– 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การใช้เงนิรายไดข้องการจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตรี  
ภาคพเิศษ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. .... 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะรองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 8/๒๕62 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้
ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ  
ที่นําเสนอ  
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 
และระเบียบวาระที่ 6.2 ต่อไป ตามลําดับ 

 
  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
(ระเบยีบวาระที่ 4.6.1 (วาระลบั)) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ 2.1 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
4.6.1 การปรบัปรุงตาํแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 17 ราย (วาระลบั) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.1 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ ๔.6.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและ
บริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 4.6.2 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 เฉพาะระเบียบวาระที่ 
2.1 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 4.6.2 เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ 



๒๑ 
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เลิกประชุมเวลา 12.35 น.  
 
 พชัรนิทร์ สมพฒุ ิ มนสิชา รัตนกิจ  
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธปิ ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


